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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

ประจ าเดือนมิถุนายน  พ.ศ.2562  

วันที่   6   เดือน  มิถุนายน  2562  

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.   ปิดประชุมเวลา  12.00  น . 

ผู้เข้าประชุม 

1. นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาล  

2. นางรพีพรรณ  สุริยานรากร รองประธานสภาเทศบาล 

3. นางแก้วเรือน  นนเทศา สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นายวิรัตน์  วิริยาสกุล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

5. นางล าดวน  ผดุงกิจ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

6. นางพวงทอง  เครอืยศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผอ.กองคลัง 

7. นางสริิรัตน์  แสงสิงห์ นักวิชาการพัสดุ 

8. นายพงศกร  กันทะส ี นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

9. นางศิริกานต์  อุนจะน า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

10. นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล เจ้าพนักงานธุรการ 

11. นางชินากานต์  เจริญสุข นักวิชาการศึกษา 

12. นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี  เจ้าพนักงานธุรการ 

13. นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส  พยาบาลวิชาชีพ 

14. นางสาวอรทัย  โฮตา  เจ้าพนักงานธุรการ 

15. นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน นักทรัพยากรบุคคล 

 

     เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลต าบล

สันป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง   ท าหน้าที่ประธานใน   

ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

นายสักการ   ณิยกูล  ได้รับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียดดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกต้ังไดแ้จ้งให้แต่ละหน่วยงาน    ได้

เตรียมความพร้อมส าหรับการเลอืกต้ัง  การตรวจเช็คอุปกรณ์  คาด

ว่าจะมีการเลือกต้ังในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   และ

กรุงเทพมหานครก่อน  ในส่วนของท้องถิ่นจะต้องมีการแก้ไข

กฎหมายอยู ่ คาดว่าจะมีเลอืกต้ังประมาณตน้ปี พ.ศ.2563   

2. ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งขอให้ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียม

รับมือเหตุวาตภัย  ซึ่งในพื้นที่เทศบาลไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุ

วาตภัยแตอ่ย่างใด 

3. แจ้งก าหนดตรวจประเมินการปฏิบัติราชการ (LPA) ซึ่งเทศบาล

ต าบลสันป่าตองก าหนดตรวจในวันที่  11 กรกฎาคม  2562  

ขอให้เตรียมเอกสารให้เรียบรอ้ยพร้อมรับการตรวจ 

4. กรมสง่เสริมแจ้งเรื่องสนามเด็กเลน่สร้างปัญญาไม่ทราบว่าทางกอง

การศึกษาไดด้ าเนนิการไปถงึไหนอยา่งไร   

5. หลักเกณฑ์วิธกีารเบิกจา่ยอาหารเสริม (นม)  จะต้องมีใบรับรองจาก 

อสค. ในสัญญา  ไมท่ราบว่าไดม้ีแนบหรือไมอ่ย่างไร 

ในการประชุมดังกล่าวเทศบาลต าบลสันกลางและเทศบาลต าบลยุหว่า 

ได้มกีารสอบถามที่ประชุมเร่ืองโครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลได้ท าหนังสือสอบถาม

ไปยังจังหวัดแต่ได้รับการตอบกลับมาช้ามากไม่น้อยกว่าสองเดือน  ซึ่งเทศบาล

ต าบลสันป่าตองก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน  ในกรณีท าหนังสือสอบถาม

เร่ืองราวกันตก  ได้ด าเนินการสอบถามที่ประชุมในวันดังกล่าวด้วย  ซึ่งต่อมาก็

ได้รับหนังสือตอบรับ 

นางชินากานต์  เจริญสุข  ในส่วนของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้ด าเนินการรายงานไป

เรียบรอ้ยแล้ว 

  ส าหรับใบรับรองจาก อสค. น้ัน จะได้ช้ามาก ได้มีการโทรศัพท์

ติดต่อประสานงานกับตัวแทน อสค. แล้ว  ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีปัญหา

แบบเดยีวกันหมด  จะต้องให้นักเรยีนได้กินนมเท่ากับจ านวนวันของการ

เปิดภาคเรียนแต่ละภาค ซึ่งจะต้องประสานงานในรายละเอียดอีกคร้ัง

หน่ึงให้ทันตามก าหนดต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือนพฤษภาคม  2562    

ประชุมเมื่อวันที่  2  พฤษภาคม   2562  

นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ.2562   ที่ไดแ้จกให้ทุกท่านไปแลว้นัน้ ท่านใดมีข้อแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณารว่มกันแลว้รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม  

พ.ศ.2562  ประชุมเมื่อวันที่   2  พฤษภาคม  2562   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

   5.1    

   -ไมม่ี-  

   กองการศึกษา  

   5.2 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

นางชินากานต์  เจริญสุข  ขอหารือที่ประชุมเร่ืองก าหนดการจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา   

ประจ าปี  พ.ศ.2562  ว่ามีก าหนดจัดประมาณเมื่อไร    ส าหรับกิจกรรมใน

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา  จะมีการประชุมเตรียมงาน  จัดกิจกรรมหล่อเทียน

พรรษา  และถวายเทียน  ไม่ทราบว่าเห็นควรจัดช่วงไหนดี   และจะก าหนด

ประชุมเพ่ือหารือแนวทางปฏิบัติงานอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม  ก าหนดจัดในวันที่  12  กรกฎาคม  2562 
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   กองช่าง 

   5.3  รายงานโครงการท าความสะอาดล าเหมืองและคูคลอง   ประจ าปี  

พ.ศ.2562  (รอบที่ 2) 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า  กองช่างได้ด าเนินการโครงการท าความสะอาดล าเหมืองและคูคลอง  

ประจ าปี   พ.ศ. 2562   รอบที่   2  ระหว่างวันที่   26 เมษายน - 29 

พฤษภาคม  2562  รายละเอียดดังนี้ 

 26 เมษายน 2562 ปฏิบัติงานบริเวณล าเหมืองข้างลานทอง  และล าเหมือง

ข้างบ้านนายโอวาท  ชุมชนช่างกระดาษ 

 27 – 30 เมษายน 2562 ปฏิบัตงิานล าเหมืองข้างซอยครูอิทธิพล  ชุมชน

ช่างกระดาษ 

 2 พฤษภาคม  2562  ปฏิบัตงิานล าเหมืองอ้อมอ าเภอ 

 3 – 7  พฤษภาคม 2562 ปฏิบัตงิานล าเหมืองหลังร้านข้าวมันไก่กาญจนา 

 8 พฤษภาคม 2562 ปฏิบัติงานล าเหมืองบ้านสริิเชยีงใหม่ 

 10 พฤษภาคม 2562  ปฏิบัตงิานล าเหมืองอ้อมอ าเภอ ซอย 7  

   13 พฤษภาคม 2562 ปฏิบัตงิานล าเหมอืงหลังเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

   14 พฤษภาคม 2562  ปฏิบัตงิานล าเหมืองสนัป่าตอง – ล าพูน  

ซอยพ่อหลวงขัน  ชุมชนช่างกระดาษ  

15 – 21 พฤษภาคม  2562  ปฏิบัตงิานล าเหมืองแพะ 

24 พฤษภาคม  2562  ปฏบิัตงิานล าเหมืองสันป่าตอง –ล าพูน   

และธนาคารกรุงไทย 

   27 พฤษภาคม  2562  ปฏิบัตงิานหลังธนาคารกรุงไทย  ข้างบ้านดาบเจียก 

   28 พฤษภาคม 2562  ปฏบิัตงิานบรเิวณหลงัสถานีทดลองข้าวสันป่าตอง 

   29 พฤษภาคม 2562  ปฏิบัตงิานล าเหมืองบา้นกลาง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองคลัง 

5.4  สรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  

เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม  2562  (งานการเงินและบัญชี) 

นางพวงทอง  เครอืยศ  รายรับตามงบประมาณ    42,174,044.11   บาท 

    รายจ่ายตามงบประมาณ 29,371,832.19 บาท 

    รับจรงิสูงกว่าจ่ายจริง  12,802,211.92  บาท 
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ข้อ 4. รายละเอียดเงินรับฝากต่าง ๆ  จ านวน  15 รายการ  รวมเป็นเงิน   

1,320,095.98  บาท  (หน่ึงล้านสามสานสองหมื่นเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบแปด

สตางค์)   

   ข้อ 5. รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ปีงบประมาณ 2560  (ยังไมไ่ด้เบิกจ่าย) 

จ านวน   3  รายการ   รวมเป็นเงิน  2,083,039.91 บาท  ซึ่งรายการที่  2  

การจัดซื้อรถน่ังส่วนกลาง  จ านวน  1 คัน  งบประมาณ   784,000.-บาท  

จะต้องปลอ่ยให้ตกเป็นเงินสะสมไป 

ข้อ 6. รายจ่ายค้างจ่าย   

หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  4 รายการ  รวมงบประมาณ 1,365,000.-บาท 

หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง   จ านวน  15  รายการ  งบประมาณ  

2,209,526.27  บาท    ส าหรับโครงการปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติก    

คอนกรีตถนนข้างโรงเรียนพัฒนวิทย์ โรงฆ่าสัตว์   หมู่ที่  10 ต าบลยุหว่า  

งบประมาณ  450,000.-บาท  ปัญหาของการท าโครงการยังไม่ได้เป็นที่

สาธารณะประโยชน์  และโครงการล าดับที่ 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. เช่ือมรางศรีก่อเก๊า  ติดปัญหาท่อประปาในพื้นที่ก่อสร้าง  ขณะน้ีอยู่

ระหว่างการแก้ไขสัญญาจ้าง   โครงการล าดับที่  7  โครงการติดต้ังราวเหล็ก

กันตกบริเวณแยกคลองชลประทาน  หมู่  5  ต าบลทุ่งต้อม  เน่ืองจาก ราคา

กลางที่กองช่างได้จัดส่งมาให้งานพัสดุ  ได้ครบก าหนดอายุราคากลาง  จึงต้อง 

จัดส่งให้กองช่างด าเนินการค านวณราคากลางใหม่  โครงการล าดับที่   8 

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ขา้งหอพ่อบ้าน หมู่ 10 ต าบลยุหว่า  ที่ดิน

ติดล าเหมืองสาธารณะ  และโครงการล าดับที่  9 – 11  อยู่ระหว่างรอ เบิกจ่าย

เน่ืองจากรองปลัดเทศบาลซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานคณะกรรมการตรวจ

การจ้าง  ตอนน้ีเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจึงยังไม่สามารถลงนามได้  

จึงได้น าแฟ้มโครงการดังกล่าวเสนอไปยังปลัดเทศบาลเพ่ือความรวดเร็ว  

โครงการที่  12  อยู่ระหว่างการก่อสร้าง   

นายสักการ  ณิยกูล  ส าหรับรถดับเพลงิขนาดเล็ก  ที่จริงแลว้ในพืน้ที่เทศบาลก็มองว่า      ไม่

ค่อยจ าเป็นมากนักเพราะสามารถใช้สายสง่น้ าลากไปได้อยู่ 

นายพงศกร  กันทะสี  ส าหรับรถดับเพลงิขนาดเล็ก  เป็นรถเล็กที่อาจดูมีประโยชน์ส าหรับการเข้าไป

ปฏิบัติหน้าที่ในซอยเล็ก  ซึ่งได้สอบถามจากเทศบาลข้างเคียงที่ได้จัดซื้อมา  เช่น  

เทศบาลต าบลแม่เหียะ  ซึ่งจัดซื้อมาใช้งานได้เพียงหน่ึงปี  หลังจากน้ันก็ไม่ได้ใช้งาน

เพราะมีค่าบ ารุงรักษามาก เพราะไม่ใช้รถที่ท าขึ้นมาเพ่ือดับเพลิงจะเป็นลักษณะรถ

ประกอบ กล่าวคือเป็นรถกระบะบรรทุกแล้วน ามาดัดแปลงเป็นรถดับเพลิงขนาดเล็ก  
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การรับน้ าหนักไม่ดีพอส าหรับงานดับเพลิง  และช่างเคร่ืองที่ดูแลเร่ืองรถดับเพลิงของ

เทศบาลนครเชียงใหม่    ในเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่ได้จัดซื้อรถดับเพลิงประเภทน้ีเลย

เพราะประสิทธิภาพการท างานจะเทียบสู้กับการลากสายยางจากรถดับเพลิงคันใหญ่

ไม่ได้  รถบรรจุน้ าได้ประมาณ 800 ลิตร แต่รถดับเพลิงขนาดใหญ่บรรจุน้ าได ้ 

10,000  ลิตร  และในเขตเทศบาลจะมีท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด

เชียงใหม่อยู่บริเวณทางแยกต่างๆ  หากเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถน าสายยาง

รถดับเพลงิไปต่อน าน้ าไประงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันที  ซึ่งทุกปีงานป้องกันก็ตรวจสอบ

ระดับน้ าทุกคร้ังหากพบช ารุดก็แจ้งการประปาเพ่ือซ่อมแซมทันที  ส าหรับสายยางน้ัน

งานป้องกันไดม้ีการจัดซือ้สายยางใหม่หากหมดอายุการใช้งาน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   ส านักปลัดเทศบาล 

   5.5 หารือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ  

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับค่าใ ช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ   

การศึกษาดูงาน  หรือที่เทศบาลต าบลสันป่าตองจะต้องใช้ในการรับรอง      โดย

ขอหารือเช่น จ านวนคนที่เข้าไปรับประทานอาหารกับกลุ่มที่มาทัศนศึกษาดูงาน  

ขอให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าน้ัน  และราคาในการเบิกจ่าย ควรเป็น

มาตรฐานเดยีวกันทั้งหนว่ยงาน   

การประหยัดพลังงาน  ในวันที่  22  พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  

ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาให้ความรู้เร่ืองการใช้พลังงานใน

หน่วยงาน เป็นเร่ืองที่ดีหากสามารถท าได้เพราะเห็นว่าค่าไฟฟ้าของอาคาร

ส านักงานแตล่ะเดอืนยอดจะสูงมาก  ซึ่งขอให้ทุกคนได้ช่วยกันประหยัดพลังงาน  

เช่น  การปิดเคร่ืองปรับอากาศ  และปิดไฟในเวลาพักกลางวัน    และปิด

เครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลกิงานประมาณคร่ึงช่ัวโมง   กระติกน้ าร้อนในช่วง

ตอนบ่ายสามโมงอาจไม่มีใครทานกาแฟแล้วก็ควรถอดปลั๊กไฟฟ้าออก   อาจ

เป็นเร่ืองเล็ก ๆ น้อย แต่หากท าเป็นประจ าและช่วยกันหลาย ๆ คนก็สามารถ

ช่วยลดค่าใช้จา่ยได้ 

ขอแจ้ งกิจกรรมการศึกษางาน  ของงานพัฒนาชุมชน ส า นัก

ปลัดเทศบาลจัดทัศนศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี   และงานป้องกันส านัก

ปลัดเทศบาล  จัดอบรมเร่ืองอุบัติเหตุ  ในวันที่  14  มิถุนายน  2562   และ

ประมาณเดอืนมิถุนายน  2562   จัดประชุมแผนพัฒนาเทศบาล  5 ปี   
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นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของการประหยัดพลังงาน  เคยได้หารือกัน

แล้วในเร่ืองของหลอดไฟฟ้าในห้องท างานซึ่งหลาย ๆ ท่านคงสังเกตเห็นว่าใช้

หลอดไฟค่อนข้างเยอะ  ประมาณ  12  ดวงต่อห้อง  ซึ่งหากเปลี่ยนเป็นหลอด

แอลอีดี  หรือเปลี่ยนโคมไฟก็จะช่วยเร่ืองค่าไฟฟ้าของเทศบาล 

นายพงศกร  กันทะสี  งบประมาณของกรมพลังงานสามารถเขียนโครงการเ พ่ือไปขอ

งบประมาณได้  และได้เคยท าโครงการเสนอไปของบประมาณแล้วแต่ไม่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณแตอ่ย่างใด  เพราะการจัดสรรงบประมาณต้องพิจารณาจาก

หลาย ๆ องค์ประกอบ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

5.6  สรุปค่าใช้จา่ยดา้นพลังงาน  

นางสาวอรทัย  โฮตา  ค่าไฟฟ้า 

เดือน เมษายน 2562    จ านวน   15,022.68  บาท  งบประมาณ   

71,126.95  บาท 

เดือน พฤษภาคม 2562  จ านวน   17,100.03  บาท  งบประมาณ   

79,345.61  บาท 

ใช้ไฟฟ้าเ พ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่ านมา  2,077.35  หน่วย  จ านวนเงิน  

8,218.66  บาท 

ค่าไฟฟ้าเดอืน พฤษภาคม 2561   จ านวน  15,404.53  บาท  งบประมาณ   

72,715.04  บาท 

หากเปรียบเทียบข้อมูลจากปีที่ผ่านมา พบว่าใช้เพ่ิมขึ้น  1,695.50  หน่วย  

จ านวนเงิน  6,630.57 บาท 

ต้ัง ไว้   600,000.-บาท   ใ ช้ไป   475,312.62  บาท  คง เหลือ  

124,687.38  บาท  

ค่าน้ ามันเชือ้เพลงิ   

เดอืนมีนาคม  2562   ใช้ไป  1,057.49  หน่วย  เป็นเงิน  29,933.-บาท 

เดอืนเมษายน  2562   ใช้ไป  1,339.50  หน่วย  เป็นเงิน  38,215.10 บาท  

เปรยีบเทียบกับเดอืนที่ผ่านมา  ใช้เพ่ิมขึ้น  282.01 หน่วย  เป็นเงิน  8,282.10 บาท  

ต้ังไว้ 450,000.-บาท   ใช้ไป  232,808.80บาท คงเหลอื 217,191.20 บาท  
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ค่าน้ าประปา  

เดอืน เมษายน  2562  13,105.-บาท  

ต้ังไว้   130,000.-บาท  ใช้ไป  70,633.22  บาท คงเหลอื 59,366.80 บาท  

ที่ประชุม   รับทราบ  

5.7 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ   

ประจ าปี 2562  (LPA) 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ก าหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปี 2562  (LPA)   ขอให้ทุกด้านได้จัดเตรียมเอกสารพร้อม

รับการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที ่  30  มิถุนายน  2562  และ

เตรียมน าเสนอในที่ประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 ในวันที่     4 

กรกฎาคม  2562   และขอให้ทุกด้านได้ประเมินตัวเองว่าได้คะแนน

ประมาณเท่าใด   และหารือร่วมกันในวันที่มีการประชุมประจ าเดือนอีกครั้ง

หน่ึง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

5.8 สรุปค าร้องจากประชาชน  ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 (งาน

นติิการ) 

ไมม่ ี

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน  

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  สมัยที่  2  ครัง้ที่  1    ใน

วันที่  24  มิถุนายน  2562   ขอให้ทุกกอง/งาน ที่ประสงค์จะเสนอเร่ืองให้สภา

เทศบาลพิจารณา  ภายในวันที่  14  มิถุนายน  2562 

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  จากการที่เทศบาลต าบลสันป่าตองได้ออกประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลไปแลว้เมื่อประมาณ  วันที่  5  พฤษภาคม  2562       ซึ่ง

ทุกปีหลังจากออกประชุมประชาคมแล้วจะตอ้งมอบให้กองช่างไดจ้ัดท าประมาณ

การและราคากลางเพ่ือน าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  แต่ปัญหาคือช่างของ

เทศบาลได้โอน (ย้าย) ไปด ารงต าแหน่งที่อื่น  และมีหลายโครงการที่ต้องจัดท า

ประมาณการราคาเพ่ือน าไปบรรจุในแผนพัฒนา ซึ่งบางชุมชนได้เลือกเป็น

โครงการล าดับที่หนึ่งเลยแตยั่งไมส่ามารถค านวณประมาณราคาได้   
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ไมท่ราบว่าจะด าเนนิการแก้ไขอย่างไร  ไมท่ราบว่าจะสามารถท าหนังสือขอขยาย

เวลาไปที่อ าเภอสันป่าตองได้หรอืไม่อย่างไร  เพราะคาดว่าจะด าเนินการไม่แล้ว

เสร็จภายในวันที่  15 มิถุนายน  2562 

นายสักการ  ณิยกูล  ส าหรับเร่ืองการขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลน้ัน จะไม่มีการ

ขยายเวลาเพราะไม่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องขอขยายเวลาการจัดท าแผนแต่อย่างใด  ใน

ประมาณอาทิตย์หน้าได้รับการสนับสนุนช่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลน้ า

บ่อหลวงมาชว่ยราชการ   

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  หากไม่มีการขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  ก็จะต้อง

ด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  มิถุนายน  2562   จะต้องด าเนินการ

จัดการประชุมคณะกรรมการพร้อมท าประชาคมระดับท้องถิ่น      ขอก าหนดวัน

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลในวันจันทร์ที่  10  มิถุนายน  

2562   และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแบบสัดส่วนในวันศุกร์ที่  

14  มิถุนายน  2562   

นายสักการ   ณิยกูล  เ น่ืองจากในวันที่   14 มิถุนายน  2562  ติดภา รกิจประ ชุม

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  ขอเลื่อน

เป็นวันที่  13  มิถุนายน  2562  ได้หรอืไม่ 

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  ก าหนดประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล  ในวันที่   13  

มิถุนายน  2562   

ที่ประชุม  รับทราบ      

นายสุพล  กันทาสม   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่  หากไม่มขีอปิดประชุม 

     ขอปิดการประชุม  เลกิประชุมเวลา    12.00  น. 

 

 (ลงช่ือ)         อรทัย       โฮตา     ผูบ้ันทึกประชุม 

                           (   นางสาวอรทัย   โฮตา   ) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

(ลงช่ือ)      วุฒกิร      วิกรมโยธิน    ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                         (   นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ) 

           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รักษาราชการแทน 

      หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
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